
sþ. 122. Fyrirspurn [111. mál]
til sjávarútvegsráðherra um ráðstöfun gengismunar o. fl.

Frá Eiríki Alexanderssyni.

1. a) Hver er áætlaður heildargengismunur sjávarafurða vegna gengislækkunar-
innar í september?

b) Hver er áætlaður gengismunur vegna freðfisks?
e) Hver er áætlaður gengismunur vegna sal1fisks?
d) Hver er áætlaður gengismunur skreiðar?

2. Ætlar ríkisstjórnin að hlutast til um að framleiðendum skreiðar verði af-
reiknuð á gildandi gengi sú skreið, sem framleidd var fyrir gengisbreytinguna
í september, eins og gert var af fyrrverandi stjórn við gengisbreytinguna í
febrúar s. L, eða á að bæta þeim tjón þeirra vegna sölustöðvunar úr gengis-
munarsjóði ?

3. Verður eftirstöðvum gengismunar af skreið og saltfiski, ef bætt verður beint
tjón framleiðenda vegna söluerfiðleika, varið til hagræðingarlána í viðkom-
andi vinnslugreinum eða verður hann notaður til hagræðingar í öðrum vinnslu-
greinum?

4. a) Hvað líður störfum starfshóps sem sjávarútvegsráðuneytið kvaddi saman
til þess að gera athugun á stöðu fiskvinnslufyrirtækja sem búa við svæðis-
bundin vandamál?

b) Er byrjað að veita fyrirgreiðslu af gengismun i formi hagræðingarlána svo
sem boðað hefur verið?

e) Ef svo er, hvað háar upphæðir hafa verið veittar og hvaða fyrirtækjum?
d) Ef þessi fyrirgreiðsla er hafin, hvaða reglur gilda þá um val þeirra fyrir-

tækja sem hennar njóta?

Skrifleg svör óskast.


